

## TRADING CONCEPT ตอน Feeder Fund กับ ETF

เหลืออีก 3 วัน เดือนแรกจะผ่านพ้นไป มาลุ้นกันว่าปรากฏการณ์แรกของปีอย่าง **January Effect** จะยังมีมนต์ขลังพอ **สะกดตลาด** ดุดจากหลุม ขึ้นมาจิวได้หรือไม่...แต่ดูแล้ว งานหนัก



คราวก่อนจารย์ตีเล่าถึงเรื่องกองทุนในบ้านเราบางกอง ที่เมื่อได้เงินนักลงทุนแล้ว ไม่ได้ไปบริหาร/เลือกการลงทุนเอง แต่ใช้วิธีส่งเงินนั้นต่อไปยังอื่นต่อ กองทุนแบบนี้ เราเรียกว่า...**Feeder Fund**

ข้อเสียที่นักลงทุนเจอจาก Feeder Fund คือโดนเก็บค่าแรงซ้ำซ้อน ซึ่งคุยไปแล้วคราวก่อน ผลตอบแทนที่ได้เลยไม่เต็มที่มีอีกปัญหาใหญ่ของกองทุน คือเรื่องของ...**NAV**

### สังก่อน...รู้ทีหลัง

NAV หรือ Net Asset Value เทียบกับหุ้นก็คล้าย Book Value แต่ตีตรงที่คิดอัพเดทมูลค่าทุกวัน (BV อัปเดตทุกไตรมาส)

นอกจากนี้ ที่ดีสุดๆ คือ ไม่ว่าซื้อ IPO ซื้อวันนี้หรือวันหลัง ก็จ่ายตามมูลค่าวันนั้นเลย ไม่มีการอัพราคาขึ้นไปเหมือนหุ้น เช่นในตลาดหุ้น ถ้าบริษัท มีสินทรัพย์ 12 บาทต่อหุ้น หาก PBV = 1.5 เท่า เราซื้อในกระดานก็ต้องจ่าย 18 บาท (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียม) ในกองทุน ถ้ากองทุน มีสินทรัพย์ 12 บาทต่อหุ้น ก็ซื้อขายที่ราคาขึ้นเลย ไม่มีการโกงด้วย PBV อีก (อาจมีค่าธรรมเนียมซื้อขายเล็กน้อย)

แต่ในดี ก็มีเสีย เพราะ**ข้อจำกัดเรื่อง...สังก่อน รู้ทีหลัง**

การส่งคำสั่งซื้อ/ขายกองทุนรวมนั้น บางทีก็คล้ายกล่องสุ่มพิรม์พ่าย สั่งไปแล้วไม่รู้ว่าจะมีราคาเท่าไร เช่นเราสั่งซื้อกองทุนไป 10,000 บาท ตอนเช้า

พรุ่งนี้ หากเจ้าบอกว่า NAV = 12.50 บาท เราก็จะได้เป็นเจ้าของกองทุนนั้น 800 หน่วย (10,000 บาท หาร 12.50 บาท)

**...หนักสุด ตรงตอนขายครับ...**

บางครั้งเห็น NAV ตอนเช้าว่ามีกำไร เลยสั่งขาย ที่ไหนได้ปิดตลาดไป **ราคาที่ยขายได้จริงเป็นของอีกวัน ซึ่งอาจตกจนเราขาดทุนก็ได้** ...นี่นับว่าเร็วแล้วนะ บางกองต้องรอ 2-3 วันถึงรู้ราคาก็มี...

สังก่อนรู้ทีหลัง จึงเป็นอุปสรรคมากสำหรับสายเทรด

## ETF ทางออกของปัญหา

จะบอกว่า ปัญหาที่ว่า ทุกวันนี้ จบง่ายๆ ด้วยกองทุนชนิดพิเศษที่เรียกว่า **ETF (Exchange Trade Fund)** ซึ่งเป็นกองที่มาจดทะเบียนในตลาดหุ้น จึงทำตัวเหมือนหุ้นตัวหนึ่ง ใช้บัญชีหุ้นซื้อขายได้ตลอดเวลา รู้ราคาตอนนั้นเลย ค่าธรรมเนียมซื้อขายก็เหมือนกับหุ้น

แต่ยังคงข้อดีเรื่องการกระจายของกองทุนไว้ เช่น  
 ชื่อ TDEX ตัวเดียว เหมือนได้เป็นเจ้าของหุ้นทั้ง SET50  
 ชื่อ BSET100 ตัวเดียว เหมือนได้เป็นเจ้าของหุ้นทั้ง SET100  
 ชื่อ 1DIV ตัวเดียว เหมือนได้เป็นเจ้าของหุ้นปันผลสูงถึง 30 ตัว  
 ไครอยากเก็บหุ้นใหญ่ 50 ตัว ก็แค่ชื้อเดียวจบ ได้ครบเลย  
 ETF ใน SET ทุกวันนี้ ไม่ได้มีแค่ลงทุนในไทย แต่ขยายไปยังต่างประเทศ เช่น จีน เวียดนาม อเมริกา ฯลฯ เลือกได้ตามใจชอบเลย

## ตลาดซื้อขาย ETFs ของโลก

อ่านมาถึงตอนนี้เชื่อว่า ทุกท่านคงเห็น**ข้อดีของ ETF** ที่ซื้อขายง่ายคล่อง รู้ราคาได้ทันที และ**ข้อจำกัดของ Feeder Fund** ที่อาจต้องแบกรับค่าธรรมเนียมซ้ำซ้อน

หากไปแกะดูนโยบายดีๆ จะพบว่ากอง Feeder Fund ส่วนใหญ่ จะไม่มีปลายทางเป็น ETF ที่ตลาดในอเมริกา

ใช้ครับ หากเราไปซื้อ ETF ตัวนั้นๆ เองที่นั่น ก็จะสามารถ**รักษาข้อดี และแก้ข้อจำกัด** ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว

ตลาดในอเมริกา ซึ่งเป็นศูนย์รวม ETF ที่ใหญ่ที่สุดคือ

**"ตลาดหลักทรัพย์ NYSE Arca"**

ปัจจุบันในอเมริกา มี ETF ให้เลือกหลายพันตัวทีเดียว เราสามารถ

- **ซื้อหุ้นใหญ่ทั้ง S&P500** ผ่าน SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)
- **เก็งกำไรหุ้นเล็ก** ผ่าน Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO)
- **ลงทุนหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี** กับ Invesco QQQ ETF (QQQ)
- **สู้เงินเฟ้อ** กับกองสินค้าโภคภัณฑ์ อย่าง Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC)
- **ลุ้นหุ้นตลาดเกิดใหม่** ตามกองเฮดจ์ฟันด์อย่าง Bridgewater ของ Ray Dalio ใน iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM)
- **ถือทองคำ** ผ่านกอง iShares Gold Trust (IAU)
- **พลิกชีวิตด้วย bitcoin** กับ ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO)

อย่าเพิ่งกังวลไปเองว่าการไปลงทุนที่นั่นเองจะยุ่งยาก ของกระซิบข่าวที่ว่า อีกไม่นาน ท่านสามารถซื้อขายด้วยบัญชีหุ้นที่มีได้เลย ก่อนวันนั้นมาถึง หาข้อมูลวางแผนการเทรดค้นพิเคราะห์ก่อน...จารย์ดี

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่เป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอสบี เคย์ เคียวน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการณต่างๆที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้นำชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

## รอบรั้ว ลงทุน ตอน รับมือ FED ด้วยภูมิปัญญาดั้งเดิม

**“ไม่ได้ด้วยเล่า...ก็เอาด้วยกล  
ไม่ได้ด้วยมนต์...ก็เอาด้วยคาถา”**

ในยามที่โลก ประสบภาวะเงินเฟ้อ ราคาสินค้าต่างๆ พุ่งไม่หยุด จุดค่าครองชีพขึ้นตาม ชั่วโมงนี้อาจเหลืออย่างเดียวที่ยังใจดี อุตสาหกรรมเงิน...ก็คือ...เงินเดือน

ไอ้ครั้นจะหวังการลงทุนมาช่วย มองไปตลาดตราสารหนี้ ก็กำลังเข้าสู่ช่วงของดอกเบียดงขึ้น ทำให้ราคาตราสารหนี้ที่ร่วงหล่นลง (Bond Yield กับ Bond Price สวนทางกัน)

โคดหนีมาตลาดหุ้น ผ่านมาไม่ถึงเดือน ฝั่ง US ไม่ว่าจะ Value หรือ Growth Stock ก็ดูไม่จืด S&P500 ลงมาแล้ว 8% ส่วน NASDAQ ยิ่งหนักลงไปแล้ว 12%

ที่ตกจนต้องร้องขอชีวิต เห็นจะเป็นฝั่งคริปโต เพียงไม่กี่สัปดาห์ ยานแอมอย่าง Bitcoin ลงมาแล้ว 25% ไม่ต้องพูดถึงเหรียญเล็กเหรียญน้อยที่ไม่แจ๊จแอนด์แจ๊จ จะยิ่งยับเยินแค่ไหน



เปิดตลาดด้านขนาดนี้ จารย์ที่เลขาทางออกมาให้ครับ

## คำคมเซียนหุ้น



**ไม่ระบุชื่อ (Anonymous)**

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่เป็นการยืนยันหรือการรับประกันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอสบี เคย์ เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการณ้ต่างที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้นำชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

สุดสัปดาห์นี้ จะเข้าสู่เทศกาลตรุษจีน ซึ่งเป็นวันสำคัญ โดยเฉพาะคนไทยเชื้อสายจีน ช่วงโควิดแม้ญาติพี่น้องไม่กล้ามารวมตัวกันเหมือนเมื่อก่อน แต่คืนวันไหว้ ซึ่งปีนี้ตรงกับวันจันทร์ที่ 31 มกราคม ช่วงค่ำ 23.00 น. ไปจนถึง ตี 1 ของวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ จะมีเทศกาลพิเศษมาเยือน นั่นคือ องค์กรไฉงเอี้ย หรือ เทพเจ้าแห่งโชคลาภ

ไม่ไหว้ตอนนี้...ก็ไม่ต้องพึ่งใครแล้วครับไหนจะไหว้แล้ว ลองทำให้ถูก จะได้รับโชคลาภเต็มๆ เริ่มด้วยตั้งโต๊ะ เชิญองค์ไฉงเอี้ยมาตั้ง มือใหม่หัดไหว้ อาจ print ภาพมาตั้งไว้ได้เช่นกัน เทียนแดง กับดอกไม้ อย่างละคู่ รูป 12 ดอก เพื่อให้รำรวยไปทั้ง 12 เดือน

ผลไม้ 5 สี 5 อย่าง เช่น ส้ม สาลี่ แอปเปิ้ล แก้วมังกร กับกับกล้วย สับปะรด องุ่น ฯ

เจว๋ย 5 อย่าง เช่น เห็ดหอม เห็ดหูหนู วุ้นเส้น ฟองเต้าหู้ ดอกไม้จีน ส่วนขนมอีละน้ำชาที่อย่างละ 5 ถ้วย

กระดาษเงินกระดาษทอง อย่างน้อยให้มีหิ้งตั้ง 12 แผ่น



ต้องไหว้ตามเวลา และปีนี้หันหน้าไปทิศตะวันออกเฉียงใต้ เคล็ดลับตอนไหว้ คือ เอากระเป๋าสตางค์ที่ใช้อยู่ หรือสมุดบัญชีธนาคารก็ได้ วางไว้ที่โต๊ะบูชา ท่านได้รู้ว่าจะให้ตั้งโชคลาภมาไว้ไหน **“เซียนเจียวอยู่ี่ ซินนี้ฮวดใช้”** ล่วงหน้าทุกท่านครับ...จารย์ดี

**“นักเก็งกำไร...ถวิลหา  
...ความสม่ำเสมอ  
นักพนัน...หาแต่กำไรชั่วข้ามคืน”**

**“A trader looks for consistency. A gambler looks for a quick profit.”**